

Đoàn Kết, Thành Tựu và Trách Nhiệm

Chào mừng quý vị trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời vào Ngày Lễ Lao Động, là dịp quý vị có thời gian để thư giãn và nạp lại năng lượng. Tôi tin rằng quý vị đã có cơ hội tạo ra những kỷ niệm đặc biệt với người thân yêu của mình trong kỳ nghỉ thật xứng đáng này.

Tôi vẫn không ngừng kinh ngạc trước những điều phi thường đang diễn ra trong trường học của chúng ta! Chúng tôi thấy sự gắn kết, tăng trưởng và hào hứng theo nhiều cách. Hôm nay, tôi rất vui mừng được chia sẻ một số tin tức nổi bật: [Smoke Rise Elementary](#) và [Tucker Middle](#) đã giành được [chứng nhận H-PRIDE](#)! Các trường này đã khẳng định cam kết vững chắc của họ đối với các giá trị cốt lõi thúc đẩy nỗ lực chung của chúng tôi nhằm mang lại lợi ích cho học sinh, nhân viên, gia đình và đối tác cộng đồng của chúng tôi. Xin chúc mừng!

Nói về việc thúc đẩy sứ mệnh của mình, chúng tôi may mắn có được một Hội Đồng Giáo Dục luôn giúp chúng tôi đạt được thành công theo vô vàn cách thức khác nhau. Những ý tưởng đổi mới và tinh thần hợp tác của họ đóng góp đáng kể vào tầm nhìn chung của chúng tôi đối với việc tăng cường hỗ trợ cho các học sinh của mình và theo đuổi sự xuất sắc. Tôi vô cùng biết ơn những đối tác có tư tưởng tuyệt vời như vậy, những người luôn sẵn sàng cộng tác để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho học sinh của chúng ta.

Mặc dù tôi rất thích sử dụng luồng liên lạc hàng tuần này để chia sẻ nhiều điều tuyệt vời diễn ra trên khắp DeKalb County School District, nhưng tôi cũng cần phải tận dụng cơ hội này để đưa ra những tình huống khó khăn ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi đã mất đi ba học sinh trường Lakeside High School trong một vụ tai nạn ô tô vào sáng sớm thứ Hai. Lời chia buồn sâu sắc và tiếp sức chân thành của chúng tôi đã được gửi đến những người thân yêu của các học sinh đã mất và truyền sức mạnh cho những người còn sống sót sau thảm kịch này. Trong suốt tuần này và các tuần tiếp đó, Học Khu của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn về nỗi buồn đau cũng như các nguồn lực khác dành cho học sinh và nhân viên có thể cần các dịch vụ hỗ trợ này.

Tuần trước, học sinh trường Chapel Hill Elementary School đã chứng kiến hai phụ huynh lên xe buýt và hành hung tài xế. Tài xế xe buýt đã bị thương nặng trong vụ tấn công vô lý này và đang dần hồi phục.

Bạo lực không có chỗ trong các trường học của chúng ta hoặc trên bất kỳ tài sản nào của Hội Đồng. Tôi nhận thấy sự việc này không đại diện cho số đông các gia đình và đối tác cộng đồng trung thành của chúng ta. Nếu quý vị gặp phải tình huống mà quý vị cho rằng cần được các viên chức nhà trường giải quyết, hãy nhớ rằng các quản trị viên của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Như mọi khi, xin cảm ơn sự hợp tác của quý vị với các trường học và Học Khu của chúng tôi. Tôi mong muốn được thông báo cho quý vị nhiều thông tin cập nhật hơn trong những tuần tới.

Tiến Sĩ Devon Q. Horton
Tổng Giám Đốc DeKalb County School District